

## รอลงนามประกาศสอบผอ.-รองผอ.รร.หลังปีใหม่ ตามด้วยสอบครูผู้ช่วยและศน.เดือนก.พ.-มี.ค.58

นำเสนอเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557

คัด "รอง-ผอ."สถานศึกษาม.ค.58 สพฐ.ถกมทาลัยออกข้อสอบไม่ยาก เล็งเปิดสอบ "ครูผู้ช่วย-ศึกษานิเทศก์" เดือน  
ก.พ.-มี.ค. 2558

# รอลงนามหลังปีใหม่ สอบผอ.-รองผอ. สถานศึกษาสังกัดสพฐ. ก.พ.-มี.ค.58 เปิดสอบครูผู้ช่วย/ศน.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายกมล รอดคล้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน

ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้  
อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หรือ

อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก และให้ สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบในข้อสอบ ภาค ก  
เหล่านั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว คาดว่าหลังจากวันหยุดปีใหม่ภายในวันที่ 10  
มกราคม 2558

ตนจะลงนามในประกาศปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่คาดว่าจะ  
ปีได้รับสมัครช่วงปลายเดือนมกราคม 2558 นี้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบ ภาค ก

สพฐ.อยู่ระหว่างการพิจารณามหาวิทยาลัยที่จะมาดำเนินการเรื่องนี้โดย สพฐ.จะให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ  
จัดตั้งข้อสอบและตรวจประเมินผลคะแนนทั้งหมด

โดยในส่วนของข้อสอบนั้นได้คุยกับมหาวิทยาลัยถึงโครงสร้างเนื้อหาแล้ว จะมีความยากง่ายในระดับปานกลาง  
ไม่ยากมากจนมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกน้อย

หรือมีความง่ายจนเกินไปจนไม่ได้คุณภาพในการคัดคนมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ฉะนั้น ข้อสอบภาค ก  
ที่จะนำมาเป็นข้อสอบกลางให้เหมือนกันทุกสนามสอบ ต้องมีความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ข้อสอบที่จะนำมาใช้

อาจกำหนดให้มีชุดเดียว แต่มีหลายแบบหรือมีหลายชุด มีความยากง่ายเท่ากัน

แต่ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบจับสลากว่าจะได้ข้อสอบในชุดใด

"การให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศทุกอ  
ย่างจะต้องไม่มีปัญหา ตั้งแต่การขนส่งข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และข้อสอบที่ไซ จะต้องไม่มีการรั่วไหล  
ซึ่งการใหม่วิทยาลัยแห่งเดียวรับผิดชอบทั้งหมดน่าจะดีกว่าให้หลายมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  
โดยหลังจากการรับสมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-  
มีนาคม 2558 สพฐ.จะทยอยเปิดรับสมัครคัดเลือกครูช่วยกรณีทั่วไปและกรณีที่มีเหตุความจำเป็นพิเศษ  
และศึกษานิเทศก์ (ศน.) ไปตามลำดับ จะไม่รอให้การสอบคัดเลือกแล้วเสร็จ เพื่อความรวดเร็วและในอนาคตตั้งแต่ปี  
2559 เป็นต้นไป สพฐ.จะกำหนดปฏิทินการคัดเลือกล่วงหน้าเพื่อให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า" นายกมลกลาว

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)